

ที่ นร ๑๐๑๑/๗๗

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๖.๕/๑๑๘๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงาได้หารือปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ  
ราย นาง ท. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสารไปประกอบ  
การพิจารณาสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ศาลจังหวัดพังงาได้มีคำพิพากษาจำคุก นาง ท.  
ตลอดชีวิต ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัด  
พังงาได้มีคำสั่งที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่นาง ท. ในกรณีที่ถูกฟ้อง  
คดีอาญาดังกล่าวข้างต้น และคำสั่งที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๓ สั่งพักราชการผู้นี้ ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย  
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา  
ตามลำดับ ซึ่งต่อมาผลการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า ทาง การสอบสวน  
ไม่ปรากฏว่านาง ท. กระทำความผิดวินัย เห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งพักราชการและสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ารับราชการต่อไป  
ซึ่งจังหวัดพังงาพิจารณาเห็นว่า สำนักงาน ก.พ. ได้เคยมีหนังสือ ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๙  
แจ้งส่วนราชการทราบ ว่า ในกรณีที่การสอบสวนทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้น  
ยังคงอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาอยู่ ซึ่งถ้าไม่ใช่คดีความผิดที่เป็น  
ลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชา  
จะเห็นว่ากรณีนี้มีผลทินมัวหมองไม่ปรากฏชัด ก็ให้รอการสั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผล  
ทางคดีอาญา ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งพักและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ฉบับที่ ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อ ๒ ที่กำหนดให้การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลา  
ที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการได้ร้องทุกข์ ซึ่งกรณีนี้ไม่ปรากฏว่านาง ท. ได้ร้องทุกข์  
การพิจารณาเรื่องคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการจึงไม่ต้องหยิบยกขึ้นพิจารณา จังหวัดพังงาจึงหารือว่าความเห็น  
ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ตามที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่าด้วยการสั่งพัก  
และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข้อ ๒ กำหนดว่า “การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  
เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้นั้นได้ร้องทุกข์...” นั้น การสอบสวนพิจารณาดังกล่าวหมายถึง การสอบสวน  
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาคดีอาญาของศาลด้วย ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่ง  
พักราชการข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด โดยคำสั่งได้ระบุว่าเป็นการสั่งพักราชการกรณีที่ถูกล่ามว่ากระทำ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกฟ้องคดีอาญา การสั่งให้กลับเข้ารับราชการในกรณีดังกล่าว จะกระทำได้อต่อเมื่อ การสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้เสร็จสิ้น และการพิจารณาของศาลได้ถึงที่สุดแล้วด้วยเช่นกัน

สำหรับกรณีที่หารือ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จังหวัดพังงาได้มีคำสั่งพักราชการนาง ท. โดยระบุ ว่าเป็นการพักราชการในกรณีที่ถูกลงโทษว่ากระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและกรณีถูกฟ้อง คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ซึ่งแม้ต่อมาผลการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นว่า นาง ท. ไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกลงโทษ แต่โดยที่ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๙ ได้วางแนวปฏิบัติไว้สำหรับกรณีที่การสอบสวนทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเช่นนี้ผู้นั้นยังคงอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกลงโทษว่ากระทำผิดอาญาอยู่ ซึ่งถ้าไม่ใช่ คดีความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชาจะเห็นว่ากรณีนี้มีมลทินมัวหมองไม่ปรากฏชัด ก็ให้รอการสั่งการเด็ดขาดทางวินัยไว้ก่อน จนกว่าจะทราบผลทางคดีอาญา กรณีนี้จังหวัดพังงาจึงควรต้องรอการพิจารณาสั่งการเด็ดขาดทางวินัยในเรื่อง ดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลทางคดีอาญา กรณีเช่นนี้จึงต้องถือว่าการสอบสวนพิจารณาทางวินัยยังไม่ เสร็จสิ้น และการพิจารณาทางคดีอาญาของศาลยังไม่ถึงที่สุด ผู้บังคับบัญชาจึงยังไม่อาจที่จะสั่งให้ผู้นี้ กลับเข้ารับราชการได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า นาง ท. ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ในเรื่องที่ตนถูกสั่ง พักราชการ กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาสั่งการให้ผู้นี้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นแต่อย่างใด ดังนั้น ตามที่จังหวัดพังงามีความเห็นที่จังหวัดไม่จำเป็นต้อง หยิบยกเรื่องการสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ารับราชการขึ้นพิจารณาจึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรีชา นิสาร์ตัน

(นายปรีชา นิสาร์ตัน)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐